
(ส าเนา) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเกี๋ยน 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3 /2564  ครั้งท่ี 2  
วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเกี๋ยน 
ผู้มาประชุม 
ล้าดับ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายยงยุทธ    ดีค าวงค์ ประธานสภา อบต.น้ าเกี๋ยน ยงยุทธ    ดีค าวงค์  
2 นายกัณหา     ธนะวงค์ รองประธานสภา อบต.น้ าเกี๋ยน กัณหา    ธนะวงค์  
3 นายไชยรัตน์  ดีอิ่นค า สมาชิกสภา อบต.น้ าเกี๋ยน ไชยรัตน์  ดีอ่ินค า  
4 นายพัฒน์     ค านนฐี สมาชิกสภา อบต.น้ าเกี๋ยน พัฒน์   ค านนฐี  
5 นางสุภาพ     ใจจันทร์ สมาชิกสภา อบต.น้ าเกี๋ยน สุภาพ  ใจจันทร์  
6 นายสันต์      ศรสีดา สมาชิกสภา อบต.น้ าเกี๋ยน สันต์    ศรสีดา  
7 นายสุชาติ     ดีสุดหล้า สมาชิกสภา อบต.น้ าเกี๋ยน สุชาติ    ดีสุดหล้า  
8 นางขันทอง   ดีพิชัย สมาชิกสภา/เลขานุการสภา อบต.น้ าเกี๋ยน ขันทอง   ดีพิชัย  

 
ผู้ไม่มาประชุม  ผู้ขาดประชุม  ผู้ลาประชุม   ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล้าดับ ชื่อ-สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 ส.ต.อ.เสงี่ยม  สายอุทธา ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.น้ าเกี๋ยน ส.ต.อ.เสงี่ยม  สายอุทธา  
2 นายผ่อง มหาวงศนันท์ ก านันต าบลน้ าเกี๋ยน ผ่อง มหาวงศนันท์  
3 นายจิตติกร  ล าทะสอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 จิตติกร  ล าทะสอน  
4 นายต๋อม  คุณะยศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต๋อม  คุณะยศ  
5 นายปรีชา  ดีสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ปรีชา  ดีสม  
6 นายสมบูรณ์ ศรสีดา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 สมบูรณ์ ศรสีดา  
7 นายอดิศร   ศรีจันทร์ดี ผอ.กองช่าง อดิศร   ศรีจันทร์ดี  
8 นางสุวลักษณ์  สนทิม ผอ.กองคลัง สุวลักษณ์  สนทิม  
9 นางธัญชนก ศรีทองสุข หัวหน้าส านักปลัดฯ ธัญชนก ศรีทองสุข  

10 ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช  ดีสีใส ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าเกี๋ยน สิทธิเดช  ดีสีใส  
11 นางอมรรัตน์  ดีปินตา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อมรรัตน์  ดีปินตา  
12 นางสุภาพร  ชิณวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุภาพร  ชิณวงศ์  
13 นายศาสตรา  สินันตา ผอ.กองการศึกษาฯ ศาสตรา  สินันตา  
14 นายโยธิน  ดีปินตา นักจัดการงานช่าง โยธิน  ดีปินตา  
15 นายศรรัก  รินทร์รัชต นักวิชาการพัสดุ ศรรัก  รินทร์รัชต  
16 นางอัญชลี  ปันทา นักวิชาการเงินและบัญชี อัญชลี  ปันทา  

 
 
 
 
 

 
 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเกี๋ยน   
สมัยประชุมสามัญสมัยท่ี  3 ประจ้าปี 2564   

ครั้งที่  2 
วันพุธที ่13  สิงหาคม  2564 

  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเกี๋ยน 
 

                เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้วเลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว
ได้เชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมและเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนด าเนินการประชุมต่อไป 
เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 

2564  ครั้งที่  2 ในครั้งนีม้ีเรื่องที่จะพิจารณาหลักๆ  เป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระท่ี 2 ขั้นแปร
ญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ และเรื่องอ่ืนๆจะได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป   

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเกี๋ยน   
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2564 

ประธานสภาฯ ให้เลขานุการสภาแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและได้สอบถามที่ประชุมตามท่ีเลขานุการสภาได้
แจ้งรายละเอียดรายงานการประชุมจากที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบครั้ง
หนึ่งแล้ว  และได้ปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน  
มีท่านใดพบข้อขาดตกบกพร่องในการบันทึกหรือมีการบันทึกนอกเหนือจากท่ีได้ประชุมมาหรือจะขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีท่านใดเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงขอให้ที่
ประชุมลงมติว่าจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่  โดยลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้น
พ้นศีรษะ 

  ที่ประชุม -มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง 7 คะแนนเสียง 
-มีมตไิมร่ับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง – คะแนนเสียง 
-งดออกเสียง - คะแนนเสียง 

   ประธานสภาฯ ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง และสอบถามว่าในรายงานการประชุมดังกล่าวมี
ข้อความตอนใดหรือค าใดๆ  ประโยคใดที่ไม่สมควรจะเปิดเผย  หรือให้มีการโฆษณาประกาศ  ให้
ประชาชนทราบก็ขอให้สมาชิกสภาฯได้แจ้งต่อที่ประชุม  เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ ได้ตรวจสอบองค์
ประชุมเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบให้เปิดเผยโฆษณาได้หรือไม่ 
โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

   ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 7 คะแนนเสียง 
-มีมติไม่เห็นชอบ – คะแนนเสียง 
-งดออกเสียง – คะแนนเสียง 

ประธานสภาฯ  ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งว่าคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านว 7 คะแนน 
เสียงเนื่องจากมีสมาชิกสภาได้ลาประชุมจ านวน 1 ท่าน และได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการ
ประชุมเป็นหลักฐานและเข้าสู่วาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.../ 
 

-2- 



      
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

3.1 ญัตติเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติและวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

 

วาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะได้พิจารณาร่างข้องบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.2565  ในขั้นแปรญัตติ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนได้พิจารณา
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นจะได้เสนอค าแปรญัตติที่เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 5 
ถึงวันที่ 7  สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น  ก่อนที่จะให้ทีป่ระชุมได้พิจารณาในขั้นแปรญัตติ ขอให้
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณได้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  ให้ที่
ประชุมทราบ  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป 

ที่ประชุม นายกัณหา ธนะวงค์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯได้แจ้งต่อท่านประธานสภาฯ  และที่ประชุม
ทราบว่าตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  หลังจากที่ประชุมได้พิจารณารับหลักการแล้ว  ขอเรียนว่า  คณะกรรมการ
แปรญัตติฯได้มีการพิจารณาโดยละเอียดทุกหัวข้อในเบื้องต้นยังไม่พบข้อบกพร่อง  ในตลอดระยะเวลา
ที่มีการพิจารณาได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา  ปรากฏว่าในระหว่างที่มี
การพิจารณานั้นไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  หรือผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอขอแปรญัตติแต่อย่างใด  
คณะกรรมการพิจารณาโดยละเอียดแล้ว  จึงมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการโดยไม่มี
คณะกรรมการท่านใดขอสงวนความเห็นและขอสงวนค าแปรญัตติแต่อย่างใดจึง ได้น าเรียนต่อท่าน
ประธานสภาฯทราบส่วนหนึ่งแล้วเพ่ือด าเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดต่อไป 

  ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน  สมาชิกสภาฯ  และแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565  มาเพ่ือใช้ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน  ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ซึ่งในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้
มีมติให้คงร่างเดิมดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2554 ข้อ 51 ในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามล าดับหัวข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืนหากไม่มีมติ
เป็นอย่างอ่ืนประธานสภาก็สามารถน าร่างข้อบัญญัติเข้าพิจารณาในระเบียบวาระที่สามได้ และได้
สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ จึงขอให้ที่ประชุม
ได้พิจารณาในวาระท่ีสามขั้นลงมติต่อไป  

  

    วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ว่าที่ประชุมจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน 
หรือไม่โดยจะไม่มีการอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอันสมควร  
เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอให้มีการอภิปรายจึงตรวจนับองค์ประชุม เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว 
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จึงให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนหรือไม่ โดยลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธี
ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ที่ประชุม -มีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน ด้วยคะแนนเสียง 8 คะแนนเสียง 
-มีมติไม่เห็นชอบ – คะแนนเสียง 
-งดออกเสียง  -  คะแนนเสียง  

ประธานสภาฯ ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่าคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จ านวน 8 คะแนนเสียง จะได้
น าเสนอร่างข้อบัญญัตินี้ให้ท่านนายอ าเภอภูเพียงพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

   ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
      4.1 การพิจารณาโอนและเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าทางผู้บริหารได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาโอนและแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้แจ้ง
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา กล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการโอน 
(ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
นายก อบต.น้ าเกี๋ยน) จ านวน 1 รายการ เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ ซึ่งจะต้องอาศัยอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้นจึงขออนุญาตต่อท่านประธานสภาฯขอให้หัวหน้าส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลและนักวิชาการพัสดุเป็นผู้เสนอรายละเอียดแทน 

ประธานสภาฯ  อนุญาตให้ด าเนินการได้ 
นางธัญชนก ศรีทองสุข แจ้งรายละเอียดรายการที่จะเสนอขอโอนและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณดังนี้ 
(หัวหน้าส านักปลัดฯ)      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบเงินอุดหนุน 
      1.อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอภูเพียง จ านวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการ

ปกครองอ าเภอภูเพียง ตามโครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/วันพ่อแห่งชาติ/5 ธันวาคม ทั้งนี้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน ตามหนังสือที่ นน1518.1/ว289 ลว 30 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)หน้า 108 ล าดับที่ 16 มีงบประมาณก่อนการโอน จ านวน 5,000 บาท เสนอ
ขอโอนลดในครั้งนี้ จ านวน 5,000 บาท 

      2.อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอภูเพียง จ านวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท า
การปกครองอ าเภอภูเพียง ตามโครงการจัดงานพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม  ทั้งนี้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน ตามหนังสือที่ นน1518.1/ว289 ลว 30 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)หน้า 109 ล าดับที่ 19 มีงบประมาณก่อนการโอน จ านวน 10,000 บาท เสนอ
ขอโอนลดในครั้งนี้ จ านวน 10,000 บาท 
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      3.อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอภูเพียง จ านวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตาม
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 
3 มิถุนายน ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ตามหนังสือที่ นน1518.1/ว289 ลว 30 พฤษภาคม 2562 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 109 ล าดับที่ 18 มีงบประมาณก่อนการโอน 
จ านวน 10,000 บาท เสนอขอโอนลดในครั้งนี้ จ านวน 10,000 บาท 

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบ
ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

      1.โครงการบริหารจัดการขยธอย่างยั่งยืน จ านวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมบริหารจัดการขยะให้กับประชาชนต าบลน้ าเกี๋ยน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่า
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ฯลฯ  

   ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ   
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/ ตามหนังสือที่เก่ียวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 114 ล าดับที่ 1 มีงบประมาณก่อนการโอน จ านวน 380 บาท 
เสนอขอโอนลดในครั้งนี้ จ านวน 300 บาท 
   รวมงบประมาณที่เสนอขอโอนลดในครั้งนี้ จ านวน 25,300 บาท  
   เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 

      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
      แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งเพ่ิมไว้ 
 จ านวน 25,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 

24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่องรวมค่าติดตั้ง รวมงบประมาณ 25,300 บาท 
  นายศรรัก รินทร์รัชต กล่าวกับประธานสภาและที่ประชุมว่าเนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะน าเครื่องปรับอากาศไปติดตั้ง 
  นักวิชาการพัสดุ ในอาคารด้านหลังส านักงานพร้อมจะซื้อวัสดุมาและจะขอปรับปรุงติดตั้งช่องหน้าต่างระบายอากาศ

เนื่องจากเป็นผนังทึบหากเสร็จเรียบร้อยแล้วงานพัสดุจะไปปฏิบัติงานในห้องนั้น เพ่ือลดความแออัดใน
ห้องใหญ่เป็นการป้องกันเรื่องการระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อีกทางหนึ่ง 

 ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่หากมีก็ขอเชิญได้ 
 ที่ประชุม -นายกัณหา ธนะวงค์ สมาชิกสภา กล่าวกับประธานและที่ประชุมว่าในห้องปัจจุบันคับแคบหากจะมีการ

แยกออกไปบางส่วนก็คงไม่มีปัญหาอะไรการมาติดต่อราชการก็คงไม่กระทบอะไรเพราะอยู่ใกล้กัน แต่
อีกความเห็นหนึ่งก็อยากให้อยู่รวมกันก็จะดูอบอุ่นดี 

 -นายสุชาติ ดีสุดหล้า สมาชิกสภา กล่าวกับประธานและที่ประชุมว่าในส่วนตัวแล้วก็เห็นด้วยห้องเดิมคน
ค่อนข้างเย้อะจะได้ไม่แออัดเกินไป 

     ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มี จึงได้ตรวจนับองค์ประชุม 
เมื่อเห็นว่าครบแล้ว จึงขอให้ลงมติว่าจะเห็นชอบตามท่ีเสนอมาหรือไม่  โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วย
วิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

     ที่ประชุม -มีมตเิห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  8  คะแนนเสียง  
-มีมติไม่เห็นชอบ – คะแนนเสียง 
-งดออกเสียง  -  คะแนนเสียง 
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ประธานสภาฯ  ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่าคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์และเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 
ต่อไป 

 

    4.2 กิจการที่อยู่ในอ้านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเพิ่มเติม   
ประธานสภาฯ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ไม่มีเรื่องที่จะพิจารณา 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
      5.1  เรื่องจากส่วนราชการอื่นและเรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะเป็นเรื่องจากส่วนราชการต่างๆหรือเรื่องอ่ืนๆหากหน่วยงานหรือ 

ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็ขอเชิญ 
นางสุวลักษณ์ สนทิม กล่าวกับประธานสภาและแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วน 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) ต าบลน้ าเกี๋ยนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณด้านรายรับที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามที่ได้ตั้ง

รับไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นับจนถึงวันที่รายงานนี้ 
รายได้ยังเข้ามาไม่ครบตามจ านวนที่ประมาณการไว้ ยังขาดอีกประมาณสามล้านเก้าแสนกว่าบาท 
ยังคงเหลือห้วงระยะเวลลาอีกหนึ่งเดือนส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นสามารถด าเนินการได้มี
งบประมาณเพียงพอ ส าหรับงบประมาณด้านค่าใช้สอยต่างๆที่ยังไม่จ าเป็นก็ควรชะลอการด าเนินการ
ไว้ก่อน 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานสภาฯ  สอบถามที่ประชุมมีท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอหรือแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็ขอให้แจ้งได้          
   ในวาระนีเ้มื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอจึงกล่าวขอบคุณทุกท่านและเชิญรับประทานอาหารกลางวัน 
   ด้วยกัน พร้อมกับกล่าวปิดการประชุม 
ปิดการประชุมเวลา      ๑2.50 น. 
การประชุมครั้งต่อไป   ที่ประชุมไม่ได้ก าหนด 
                                                                   ขันทอง  ดีพิชัย    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางขันทอง  ดีพิชัย) 
                                                           สมาชิกสภา/เลขานุการสภาฯ       
                                                               13 สิงหาคม 25๖4 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน ได้ตรวจรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
 

                                                                                             ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                  (นายยงยุทธ  ดีค าวงค์) 
                                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน                                         
                ส ำเนำถูกต้อง 
 
            ( นำงขันทอง  ดีพิชัย) 
       เลขำนุกำรสภำ อบต.น  ำเกี๋ยน 
 


